



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากร

.....

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้นำรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากร ของสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ลำดับที่ ๑๔ ถึงลำดับที่ ๒๓ ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ มาดำเนินการรับสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากร ของสำนักงานคณะกรรมการตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยกำหนดวันรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๒ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ ครบกำหนดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว สำนักงานคณะกรรมการตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากร กำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

เลขประจำตัว ผู้เข้ารับการประเมิน	เลขประจำตัว ผู้สอบคัดเลือกได้ ในบัญชีเดิม	ชื่อ - สกุล
๐๐๑	๐๓๓	นายณปสุ ธนโชติกอบกร
๐๐๒	๐๒๑	นางสาววาสนา ชังเรือง
๐๐๓	๐๐๖	นางสวานันท์นภัส สุวรรณเดช
๐๐๔	๐๕๒	นางสาวกชกร รักชาติ

๒. กำหนด วัน เวลา และสถานที่ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

สำนักงานคณะกรรมการตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ขอให้ผู้ที่มิรายชื่อข้างต้น เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากร โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมพร้อมพงษ์อริราช สำนักงานคณะกรรมการตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสาร ชั้น ๓ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

/เลขประจำตัว...

เลขประจำตัวผู้เข้ารับการประเมินฯ	วันและเวลา	สถานที่
๐๐๑-๐๐๔	วันจันทร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ รายงานตัว เวลา ๐๙.๓๐ น. สอบสัมภาษณ์ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.	ห้องประชุมพร้อมพงศ์อิราษ สำนักงานศุลกากร ตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสาร ชั้น ๓ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

๓. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๓.๑ แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย และประพฤติตนเป็นสุภาพชนทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี

๓.๒ เป็นหน้าที่ของผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินที่จะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

๓.๓ แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักระบุชัดเจน หรือใบอนุญาตขับรถที่มีรูปถ่าย และเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ฉบับจริง เท่านั้น หากไม่มีบัตรหรือเอกสารดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบ ให้ใช้ใบรับรองข้อมูลส่วนบุคคล หรือบัตรประจำตัวข้าราชการกลาโหม หรือบัตรประจำตัวทหารกองประจำการ ฉบับจริง ไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่แทน ทั้งนี้ หากเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ไม่ตรงกับฐานข้อมูลการสมัครสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ

๓.๔ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดระยะเวลาที่เข้ารับการประเมิน

#### ๔. การประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก

สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จะประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากรของสำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ภายในวันอังคารที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖ ณ สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสาร ชั้น ๓ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เลขที่ ๙๙๙ ถนนบางนา-ตราด ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โทรศัพท์ ๐๒-๑๓๔-๐๔๐๐ หรือทางเว็บไซต์ของสำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ <http://suvarnabhumpassenger.customs.go.th/> หัวข้อ “ประกาศรับสมัครงาน” และ [www.customs.go.th](http://www.customs.go.th) หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” หัวข้อย่อย “ข่าวรับสมัครงาน”

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(นางสาวนิตยา เทียงตรงภิญโญ)

ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ